

BÁO CÁO TÓM TẮT

**Tình hình phát triển công nghiệp, thương mại năm 2022;
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong quý I và cả năm 2023**
(Tài liệu báo cáo phục vụ Phiên toàn thể UBND tỉnh, ngày 03/02/2023)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, lạm phát nhiều quốc gia ở mức cao, việc tăng mạnh lãi suất điều hành và xu hướng thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa dẫn đến tăng trưởng kinh tế thế giới bị suy giảm, nguy cơ suy thoái kinh tế và rủi ro tài chính tiền tệ gia tăng. Trong nước, mặc dù nền kinh tế có mức tăng trưởng tốt nhưng có xu hướng chững lại, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, độ mở lớn, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu còn hạn chế; trong khi dịch bệnh, thiên tai, bão lũ gây nhiều khó khăn, thiệt hại cho sản xuất và đời sống nhân dân.

Trước tình hình đó, ngành Công Thương đã quán triệt sâu sắc phương châm hành động của tỉnh là **“Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng trưởng”** nhằm phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 về lĩnh vực công nghiệp, thương mại; đồng thời bám sát các nội dung được đề ra tại Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND, Chương trình, kế hoạch hành động của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 để tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của ngành nhằm khôi phục, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh sau đại dịch Covid-19. Nhờ vậy, nên các chỉ tiêu sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 có mức tăng trưởng cao, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung của tỉnh, cụ thể:

1. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp

Trong năm 2022, hoạt động sản xuất công nghiệp có nhiều điểm sáng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,68% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn nhiều so với mức tăng chung cả nước 7,8% và mức tăng cùng kỳ năm trước 9%); đây là mức tăng trưởng cao nhất trong những năm qua do động lực tăng trưởng chủ yếu là ngành sản xuất và phân phối điện tăng rất cao (+76,68%) so với cùng kỳ¹, do có 17 dự án điện gió mới đi vào vận hành vào cuối năm 2021.

¹ Trong đó: Lĩnh vực công nghiệp khai khoáng tăng 3,36%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,68%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,08% so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong năm 2022 tiếp tục duy trì mức tăng ổn định². Với quyết tâm xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng miền Trung; theo đó, tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xúc tiến, đầu tư thông qua nhiều hình thức³. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc xác định ngành năng lượng tái tạo tiếp tục là lĩnh vực đột phá quan trọng⁴; Sở Công Thương đã tích cực, chủ động phối hợp các ngành trong xúc tiến, hỗ trợ các nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án quy mô lớn của các doanh nghiệp có vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, khởi công dự án; được sự quan tâm của các nhà đầu tư, sự ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương, các dự án được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ⁵.

2. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ

2.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ

Năm 2022, dịch Covid-19 được kiểm soát, nhờ đó các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân trở lại bình thường, nhu cầu tiêu dùng tăng nên hoạt động thương mại và dịch vụ phục hồi tích cực, nhất là hoạt động kinh doanh lưu trú và ăn uống. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 đạt 26.713,315 tỉ đồng, tăng 15,74% so với cùng kỳ năm trước⁶.

2.2. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

Trước bối cảnh xung đột giữa Nga và Ucraina diễn biến phức tạp, giá các loại hàng hóa trên thị trường thế giới và trong nước tăng cao, đặc biệt xăng, dầu tăng mạnh tạo áp lực lớn đến lạm phát và tình hình xuất, nhập khẩu

² Điện sản xuất tăng 113,95%; dăm gỗ tăng 40,36%; tinh bột sắn tăng 26,54%; bia lon tăng 20,73%; gỗ cưa hoặc xẻ tăng 20,02%; quần áo may sẵn tăng 19,35%... Bên cạnh đó, một số sản phẩm giảm mạnh: đá xây dựng giảm 23,56%; phân hóa học giảm 29,20%; thủy, hải sản chế biến giảm 32,54%; tấm lợp proximăng giảm 40,65%...

³ Trong đó, đã phối hợp với Báo Công Thương tổ chức Hội thảo "Quảng Trị - Hiện thực hóa tầm nhìn trung tâm năng lượng miền Trung"; Tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án năng lượng: Dự án nhà máy điện khí LNG Hải Lăng 1500MW; nhà máy điện tu bin khí chu kỳ hỗn hợp (TBK CTHH) Quảng Trị công suất 340 MW; Dự án Trạm biến áp 500kV tại Quảng Trị. Hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án công nghiệp quan trọng như: Khu công nghiệp VSIP8; Khu công nghiệp Triệu Phú; Triển khai thực hiện Đề án công nghiệp chế biến gỗ tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

⁴ UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 31 dự án điện gió với tổng công suất 1.177,1MW và 03 dự án điện mặt trời với tổng công suất 149,5MWp. Đến nay, 03 dự án điện mặt trời đã hoàn thành đưa vào vận hành thương mại; đối với các dự án điện gió, đã có 19 dự án hoàn thành công tác xây lắp (17 dự án vận hành thương mại toàn bộ, 02 dự án vận hành thương mại một phần) và 12 dự án đang triển khai đầu tư.

⁵ Trong năm 2022, nhà đầu tư hoàn thành thi công phần còn lại của 02 dự án NMDG Hướng Linh 7 và Dự án NMDG Hướng Hiệp 1 với tổng công suất 42,3MW (Hướng Linh 7 - 16,6MW, Hướng Hiệp 1 - 25,5MW); 02 dự án NMDG Hướng Linh 3 và Hướng Linh 4 cũng đã hoàn thành công tác xây lắp với tổng công suất 60MW (mỗi dự án 30MW).

⁶ Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 21.456,42 tỉ đồng, tăng 13,27% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 3.702,94 tỉ đồng, tăng 28,36% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 2.719,9 tỉ đồng, tăng 79,29% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 1.551,23 tỉ đồng, tăng 24,02% so với cùng kỳ năm trước.

hàng hóa. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh trong năm 2022 đạt 617,53 triệu USD, giảm 25,8% so cùng kỳ năm trước, trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 299,33 triệu USD, tăng 16,7%; kim ngạch nhập khẩu đạt 318,2 triệu USD, giảm 44,7%.

2.3. Chỉ số giá tiêu dùng

Các hoạt động kết nối cung cầu, phát triển thị trường nội địa được quan tâm thực hiện. Công tác theo dõi, nắm bắt thị trường được thực hiện chắc chắn, đảm bảo việc cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, Tết trong năm 2022. Do đó tình hình thị trường, giá cả ổn định, các mặt hàng tiêu dùng không có biến động lớn về giá. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tham mưu các giải pháp đồng bộ, kịp thời để đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Năm 2022, giá xăng, dầu, ga; giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng (do nguồn cung bị đứt gãy) là các yếu tố chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng tăng so với năm trước. Tuy nhiên, trong năm giá lương thực và một số loại thực phẩm, giá nhóm hàng viển thông có điều chỉnh giảm... Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2022 tăng 3,94% so với năm trước (*năm 2021 tăng 2,62%*).

Các hoạt động thương mại và kinh doanh dịch vụ đều được khôi phục, đặc biệt dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống và vui chơi giải trí diễn ra khá nhộn nhịp bắt đầu từ đầu quý II năm 2022 đến nay; các DN, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ tổ chức các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giá cả hợp lý với nhiều loại mặt hàng giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng, góp phần đảm bảo tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh lưu thông thông suốt, không có hiện tượng khan hàng, gây sốt giá. Trong năm, hoạt động ngoại thương vẫn giữ được nhịp tăng trưởng so với cùng kỳ.

Tích cực phối hợp các Sở, ban, ngành của tỉnh bám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công Thương được tăng cường có hiệu quả. Các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao đều được thực hiện nghiêm túc; chủ động triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG QUÝ I VÀ CẢ NĂM 2023

Năm 2023, được xác định là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII; là năm tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen; các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng toàn cầu tiếp tục đạt mức tăng thấp do tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina, thương mại hàng hóa toàn cầu suy giảm trong nửa cuối năm 2022 và đầu năm 2023 sẽ tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế chung của cả nước.

I. Mục tiêu

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, ngành Công Thương nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, hành động quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả để thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, cụ thể: Sản phẩm chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2023 tăng 10% so với năm 2022; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (*giá hiện hành*) đạt 32.000 tỷ đồng, tăng 19,8% so với năm 2022; Kim ngạch xuất khẩu: 371 triệu USD; Kim ngạch nhập khẩu: 360 triệu USD.

II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong quý I và cả năm 2023

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2023, trước hết ngành Công Thương cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển công nghiệp, thương mại; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 17/8/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh; Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung cam kết giữa Tập thể lãnh đạo và Giám đốc Sở với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động và chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

- Chú trọng nâng cao chất lượng và tính chủ động trong tham mưu, thể chế hóa kịp thời chủ trương chính sách liên quan đến ngành lĩnh vực quản lý. Tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên cơ sở khai thác, phát huy các ngành có lợi thế còn nhiều dư địa như: công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp silicat, dệt may...; sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. Nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh, tăng hàm lượng công nghệ cao để tham gia chuỗi giá trị toàn

cầu ở một số sản phẩm, lĩnh vực chủ yếu. Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư công nghiệp lớn, công nghệ tiên tiến để tạo động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp của tỉnh phát triển. Triển khai xây dựng các dự án năng lượng tái tạo đã được quy hoạch. Đẩy mạnh thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án động lực tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tiếp tục thu hút các dự án phù hợp, đúng quy hoạch vào Khu công nghiệp Quán Ngang; tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư để sớm triển khai dự án Khu công nghiệp Quảng Trị.

- Kích hoạt các nguồn lực, dự địa phát triển kinh tế; Hỗ trợ triển khai các dự án năng lượng trọng điểm năm 2023; chỉ đạo tiến độ xây dựng các dự án năng lượng tái tạo đã được cấp chủ trương đầu tư. Chủ trì, phối hợp hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án điện gió đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực, đưa vào vận hành, phát điện thương mại. Thực hiện hiệu quả Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2023. Đẩy mạnh hoạt động khuyến công, quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất công nghiệp tại khu vực nông thôn phát triển như giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn.

- Tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến thương mại, kết hợp chặt chẽ giữa thương mại truyền thống với hiện đại; theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tập trung thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ, nhất là thu hút đầu tư, phát triển các siêu thị, trung tâm thương mại tại thành phố Đông Hà và một số đô thị đông dân cư để thúc đẩy hoạt động kinh doanh thương mại phát triển, gắn phát triển cơ sở hạ tầng với nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình dịch vụ, gắn phát triển thương mại dịch vụ với du lịch của địa phương, để góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển. Đối với khu vực nông thôn, cần quan tâm phát triển hạ tầng thương mại nông thôn; Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực hình thành các chợ đầu mối về nông sản, thủy hải sản để thúc đẩy hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, phát triển các loại hình dịch vụ ở nông thôn.

- Tiếp tục thu hút, xúc tiến đầu tư các trung tâm dịch vụ logistics, các trung tâm kho vận trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây phục vụ lưu thông hàng hóa hai chiều giữa các nước ASEAN. Nhất là khi tuyến cao tốc Cam Lộ - Túy Loan hoàn thành tạo liên kết với tuyến Quốc lộ 9 nối cảng Cửa Việt và Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thì việc hình thành trung tâm dịch vụ logistic là rất cần thiết. Tích cực thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới, khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào để thúc đẩy các loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh phát triển. Triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (*đối với chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp*) năm 2023; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh thúc đẩy khởi nghiệp; Tiếp tục thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC và số hoá hồ sơ; Đề xuất biện pháp đẩy mạnh thanh toán trực tuyến thu phí, lệ phí bằng biên lai điện tử đối với cấp tỉnh; Thực thi phương án đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tiếp cận điện năng. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt tình hình công nghiệp, thương mại và công tác quản lý nhà nước của Sở Công Thương trong năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong quý I và cả năm 2023, kính báo cáo Phiên toàn thể UBND tỉnh./.